



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานจ้างประเภททั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา พนักงานจ้างประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ๑ อัตรา และพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ตามผลคะแนนดังนี้

๑. พนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายอัฐพล เก้ากระโทก	

๒. พนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายประยงค์ จันทร์อ่อน	

ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจักได้ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินการจ้างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ภายใน ๓ วัน นับจากวันได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวโดยไม่มีเหตุอันควรจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ได้รับการเลือกสรรในลำดับต่อไปแทน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงจักขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง